


ข่าวดีที่สุด
บทเรียนที่ 3



ทุกคนมีความบาปที่ต้องสารภาพ

(เรื่องราวต่อไปนี้นำมาจากพระคัมภีร์)

 ครั้งหนึ่งมีบรรดาคนเก็บภาษี และพวกนอกกริต เข้ามาเพื่อจะฟังคำสอนของพระเยซูคริสต์ พวกเขาฟาริสีและธรรมาจารย์จึงบ่นว่า "คนนี่ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขา"

พระเยซูคริสต์จึงตรัสคำอุปมาว่า "ในพวกท่านมีคนเดียวที่มีแกะร้อยตัว และตัวหนึ่งหายไป จะไม่ละเก้านับเก้านั้นไว้ในทุ่งหญ้า และไปเที่ยวตามหาตัวที่หายไป จนกว่าจะได้พบหรือ"

เราบอกท่านทั้งหลายว่า "เช่นนั้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรค์เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่า เพราะคนชอบธรรมเก้านับเก้าคนที่ไม่ต้องการการกลับใจ"

พระเยซูคริสต์ยังตรัสต่อไปอีกว่า "ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนบุตรคนน้อยพูดกับบิดาว่า "บิดาเจ้าข้า ขอทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิด" บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสอง

ไม่กี่วันต่อมา บุตรน้อยนั้นจัดการขายสมบัติของตน แล้วยำเงินของตน ออกเดินทางไปเมืองไกล และได้ผลาญเงินของตนด้วยการเป็นนักเลง เมื่อใช้เงินหมดแล้ว ก็เกิดการกัณดาอาหารทั่วแผ่นดินนั้น เขาจึงขัดสนและไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองคนหนึ่งซึ่งส่งเขาไปเลี้ยงหมู เขาใคร่จะได้อิ่มท้องด้วยผักถั่วที่หมูกินนั้น แต่ไม่มีใครให้อะไรเขากิน

สุดท้ายเขาสำนึกตัวแล้ว จึงพูดว่า "ลูกจ้างของบิดาเรามีมาก ยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีก ส่วนเราจะมาตายเสียที่นี่เพราะอดอาหาร เราจะกลับไปหาบิดาและพูดกับท่านว่า "บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ผิดต่อพระเจ้า และผิดต่อท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่า เป็นลูกของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิด"

แล้วเขาก็ลุกขึ้นออกเดินทางไปหาบิดา ขณะเมื่อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาแลเห็นเขาก็มีความเมตตา จึงวิ่งออกไปกอดคอจูบเขา ฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่า "ข้าพเจ้าได้ทำผิดต่อพระเจ้า และทำผิดต่อท่าน ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่า เป็นบุตรของท่านต่อไป"

แต่บิดาสั่งบ่าวของตนว่า "จงรีบไปเอาเสื่ออย่างดีที่สุดมาสวมให้เขา และเอาแหวนมาสวมนิ้วมือ กับเอารองเท้ามาสวมให้เขา จงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกัน เพื่อความรื่นเริงยินดีเถิด เพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นอีก หายไปแล้ว แต่ได้พบกันอีก" ในบ้านนั้นจึงมีงานเลี้ยงยินดี...

แต่บุตรคนโตนั้นรู้สึกโกรธ และไม่ยอมเข้าไปในงานเลี้ยง บิดาจึงออกมา
ชักชวนเขา แต่เขาบอกบิดาว่า "คุณแน่ะ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติท่านก็ปีมาแล้ว และ
มิได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลย แม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่ง ท่าน
ก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้า เพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่รื่นเรริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้า
แต่เมื่อลูกคนหนึ่งของท่านได้ผลาญทรัพย์ทั้งหมดโดยคบหญิงคนชั่ว และท่านยังได้
นำลูกวัวอ้วนพีเลี้ยงเขา!"

บิดาจึงตอบเขาว่า "ลูกเอ๋ย เจ้าอยู่กับเราเสมอ และสิ่งของทั้งหมดของ
เราก็เป็นของเจ้า แต่สมควรที่เรจะได้รื่นเรริงและยินดี เพราะน้องของเจ้าคนนี้
ตายแล้ว แต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก (📖 ลูกา 15:1-4,7,
11-24, 28-32)

คำถาม:

- 1 บุตรน้อยได้ทำอะไรผิด?
- 2 ภายหลังบุตรน้อยได้รู้สึกสำนึกตัวหรือไม่? สำนึก ไม่
- 3 คุณยอมรับไหมว่า มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป? (เราแต่ละคนได้ทำผิดหรือ
ขัดขึ้นต่อพระเจ้า ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง) การที่บุตรน้อยกลับใจใหม่ ยอมสารภาพ
ความบาปนั้นเป็นตัวแทนของคนบาป บิดาของบุตรน้อยนั้นเป็นภาพตัวแทน
ของพระเจ้า

4 เมื่อบุตรน้อยได้สำนึกบาปอย่างแท้จริง บิดาได้ยกโทษแก่เขาหรือไม่

ยกโทษ

ไม่

5 ถ้าคุณสำนึกบาปของคุณอย่างแท้จริง พระบิดาในสวรรค์จะยกโทษให้คุณหรือไม่

ยกโทษ

ไม่

6 บุตรคนโตเป็นตัวแทนของพวกเคร่งศาสนา ที่คอยดูถูกคนบาปที่เพิ่งกลับใจใหม่ พวกเขาคิดว่าตนเองเท่านั้น เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า แต่พระเยซูคริสต์ตรัสว่า ในสวรรค์จะมีความเปรมปรีดิ์ ถ้ามีคนบาปคนหนึ่งกลับใจ คุณจะทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยได้อย่างไร?

พระเยซูคริสต์เจ้าทรงได้กระทำอะไรเพื่อช่วยเราให้รอด?



7 เมื่อเรารับองค์พระเยซูคริสต์ โดยความเชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาประทับอยู่ในจิตใจของเรา พระองค์เป็นผู้ช่วยให้เราสำนึกบาปและกลับใจ คุณต้องการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับคุณตลอดไปเช่นนี้ไหม?

ต้องการ

ไม่ต้องการ

พระคัมภีร์สอนเราว่า เราไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยสำหรับความเชื่อ นอกจากผลแห่งความเชื่อนั้นคือความดี ใครช่วยเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างใหญ่หลวงนี้?





ข้อก่่องำ:

"จงกลับใจใหม่ และรับบัพติศมา
ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน
เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย
แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์"
(กิจการ 2:38)

การบ้าน:

- 1 อธิษฐานทูลขอเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาในชีวิต
เปลี่ยนแปลงชีวิตและสร้างใจใหม่แก่ท่าน
- 2 เล่าเรื่องบุตรน้อยหลงหายแก่สมาชิกครอบครัวของท่าน

ชื่อนักเรียน

กลุ่ม

ทบทวน

(วันที่ และ ลายเซ็นของครูผู้ฝึกสอน)